

Gặp mặt doanh nghiệp xuân Nhâm Dần

(Tiếp theo trang 1)



Các đồng chí: Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Quang Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh trao bằng khen và tặng hoa chúc mừng các doanh nghiệp.



Các đồng chí: Đặng Thanh Giang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực HĐND tỉnh; Trần Thị Bích Hằng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao bằng khen và tặng hoa chúc mừng các doanh nghiệp.

Chiều ngày 13/1, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh tổ chức gặp mặt và chúc tết các doanh nghiệp tiêu biểu nhân dịp chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022. Các đồng chí: Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Khắc Thịnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, UBND tỉnh, lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị tới dự. Buổi gặp mặt được tổ chức bảo đảm thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19.

Tại buổi gặp mặt, đồng chí Vũ Kim Cừ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư thông tin khái quát về tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh; điểm lại những đóng góp quan trọng của cộng đồng doanh nghiệp vào phát triển kinh tế, nới nới ngân sách nhà nước, thực hiện công tác an sinh xã hội năm 2021 và những định hướng, kế hoạch, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2022.

Thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, đồng chí Nguyễn Khắc Thịnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận và đánh giá cao những thành tích đáng phần khởi của các cấp, các ngành và cộng đồng doanh nghiệp trong thực hiện mục tiêu kép vừa phòng, chống dịch vừa phát triển kinh tế. Đồng chí biểu dương các doanh nghiệp đã nỗ lực duy trì, phát triển sản xuất, kinh doanh, bảo đảm việc làm, thu nhập ổn định cho người lao động và tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội, nhân đạo từ thiện. Cộng đồng doanh nghiệp đã ủng hộ hàng trăm tỷ đồng cho công tác phòng, chống dịch Covid-19, tặng vật tư y tế cho lực lượng tuyến đầu chống dịch, ủng hộ hàng nghìn suất quà cho hộ nghèo dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh lưu ý, năm 2022 chúng ta sẽ còn phải đối mặt với những khó khăn, thách thức của dịch bệnh, để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra, cộng đồng doanh nghiệp không được tự mãn với những thành quả đã đạt được, tiếp tục phát huy kinh nghiệm, sáng tạo, nêu cao tinh thần xung kích, tự lực tự cường, duy trì an toàn để sản xuất và sản xuất phải an toàn trong tình hình mới. Tận dụng lợi thế từ các hiệp định thương mại để chủ động hoạch định mục tiêu phát triển, mở rộng đầu tư, kinh doanh gắn với đổi mới khoa học công nghệ, nâng cao sức cạnh tranh. Tích cực tham gia cùng cấp ủy, chính quyền xây dựng cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển, thu hút đầu tư vào địa bàn tỉnh, nhất là Khu kinh tế Thái Bình, các khu công nghiệp. Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh thực hiện tốt hơn nữa chức năng bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho doanh nghiệp; tập hợp, đoàn kết giúp nhau cùng phát triển; tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, hướng ứng thực hiện các nhiệm vụ chính trị của tỉnh với những việc làm thiết thực, góp phần cùng các cấp, ngành, địa phương thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19, an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh mong các doanh nghiệp, doanh nhân tích cực tham gia thực hiện các nhiệm vụ chính trị, các phong trào thi đua của tỉnh bằng những việc làm thiết thực, chung tay chăm lo cho người nghèo để mọi người, mọi nhà có một cái Tết đầm ấm, an vui. Đồng chí tin tưởng, với tinh thần chủ động, đổi mới sáng tạo, ý chí tự lực tự cường vượt qua khó khăn, thách thức, khơi dậy mọi tiềm năng, nguồn lực, nhất là nguồn lực văn hóa và con người, tinh thần cống hiến, quyết liệt công tác cải cách hành chính theo chỉ đạo của Chính phủ và của tỉnh. UBND tỉnh sẽ chỉ đạo các sở, ban, ngành, các huyện, thành phố thực hiện đồng bộ và có hiệu quả các giải pháp tháo gỡ một cách thực chất những khó khăn, vướng mắc; tạo môi trường thuận lợi cho doanh nghiệp vào đầu tư, mở rộng sản xuất, kinh doanh và phát triển mạnh mẽ hơn trong tương lai.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát động cộng đồng doanh nghiệp chung tay tặng quà tết cho đối tượng chính sách có hoàn cảnh khó khăn, hộ nghèo nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 và cho biết, đến ngày 13/1 các doanh nghiệp, doanh nhân đã đăng ký ủng hộ tặng hơn 30.100 suất quà với tổng trị giá gần 14 tỷ đồng. Nhân dịp này, các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đã tặng hoa chúc mừng và trao bằng khen của UBND tỉnh cho 29 doanh nghiệp có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong thực hiện công tác an sinh xã hội năm 2021.

KHÁCH DUẤN - THANH TÂM

Tổng kết công tác khuyến học năm 2021 và trao giải cuộc thi báo chí viết về khuyến học, khuyến tài và xây dựng xã hội học tập

Sáng ngày 13/1, Hội Khuyến học tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác khuyến học năm 2021, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2022 và trao giải cuộc thi báo chí viết về khuyến học, khuyến tài và xây dựng xã hội học tập. Năm 2021, công tác khuyến học, khuyến tài đã đổi mới toàn diện về mọi mặt, được Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam xếp top đầu các tỉnh, thành phố có phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập và được tặng cờ thi đua xuất sắc. Đến nay, toàn tỉnh có 672 hội khuyến học cơ sở, 3.310 chi hội, 6.158 ban khuyến học và gần 644.000 hội viên, chiếm 34,1% dân số. Các hoạt động khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập đi vào quy củ và chuyên nghiệp hơn. Công tác tham mưu, phối hợp có chuyển biến tích cực. Công tác tuyên truyền đổi mới mạnh mẽ, phong phú về nội dung, đa dạng về hình thức trên cơ sở chuyển đổi số và phương tiện thông tin đại chúng. Kết quả xây dựng các mô hình gia đình học tập, dòng họ học tập, cộng đồng học tập, đơn vị học tập, công dân học tập cao hơn năm trước. Công tác xây dựng quy khuyến học các cấp, ngành, tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh.

Năm 2022, hội khuyến học các cấp tiếp tục tăng cường tuyên truyền, thực hiện các nhiệm vụ trong chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Hội Khuyến học Việt Nam lần thứ VI. Đẩy mạnh phong trào xây dựng các mô hình học tập, triển khai thí điểm việc mở rộng tổ chức khuyến học và xây dựng mô hình học tập trong các doanh nghiệp. Đồng thời, đổi mới công tác quản lý, công tác cán bộ, đặc biệt là nội dung giảng dạy tại các trung tâm học tập cộng đồng. Đặc biệt, ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong mọi lĩnh vực hoạt động của hội.

Cuộc thi báo chí viết về khuyến học, khuyến tài và xây dựng xã hội học tập đã thu hút đông đảo phóng viên, cộng tác viên và hội viên khuyến học tham gia, gồm 4 loại hình: báo in, báo điện tử, phát thanh, truyền hình. Kết quả, có 24 tác phẩm đạt giải, trong đó 2 giải nhất, 2 giải nhì, 4 giải ba và 16 giải khuyến khích. Thông qua cuộc thi đã phát hiện nhiều cá nhân, điển hình tiên tiến trong phong trào khuyến học, khuyến tài và xây dựng xã hội học tập trên địa bàn tỉnh.

Tại hội nghị, Ban tổ chức đã trao giải nhất, nhì, ba, khuyến khích cho các tác giả đạt giải và trao giấy khen cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập năm 2021.

ĐẶNG ANH

ĐẢNG BỘ THỊ TRẤN ĐÔNG HƯNG Học và làm theo Bác

Thời gian qua, việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở Đảng bộ thị trấn Đông Hưng có những chuyển biến tích cực, góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng, chính quyền ngày càng vững mạnh.



Lãnh đạo và Hội Liên hiệp Phụ nữ thị trấn Đông Hưng trao hỗ trợ từ "Hũ gạo tình thương" cho phụ nữ khó khăn ở tổ dân phố số 1.

Ông Lại Thành Kiên, Bí thư Đảng ủy thị trấn Đông Hưng cho biết: Đảng bộ thị trấn Đông Hưng luôn xác định học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là nội dung quan trọng của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng đội ngũ cán bộ đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ. Đảng ủy đã chủ động xây dựng, ban hành kế hoạch, chương trình hành động, tổ chức hội nghị quán triệt Chỉ thị số 05-CT/TW, chuyên đề hàng năm về học tập và làm theo Bác tới toàn thể cán bộ, đảng viên; chỉ đạo 100% tập thể, cá nhân xây dựng chương trình hành động, kế hoạch tu dưỡng, đăng ký việc học và làm theo Bác gắn với nhiệm vụ được giao trên tinh thần tự giác, cầu thị. Kết quả thực hiện là một trong những

tiêu chí xếp loại tổ chức cơ sở đảng, đảng viên, công chức hàng năm. Đảng bộ thị trấn Đông Hưng còn đưa nội dung các chuyên đề học tập và làm theo Bác vào sinh hoạt chi bộ hàng tháng. Chỉ đạo, triển khai thực hiện bảo đảm tính chủ động, phù hợp đặc thù của từng chi bộ, từng đối tượng cán bộ, đảng viên, công chức. Kết hợp chặt chẽ với tổ chức học và làm theo Bác với công tác xây dựng Đảng, các cuộc vận động, phong trào thi đua, phát huy tinh thần sáng tạo, cách làm hay của tập thể, cá nhân. Nếu cần tinh thần trách nhiệm, gương mẫu của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cán bộ, đảng viên trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ theo phương châm "nói đi đôi với làm", chủ động đổi mới, giải quyết các kiến nghị, phần

ảnh của nhân dân để xây dựng cây cầu nối Đảng với dân. Đồng chí Đặng Văn Phóng, Bí thư Chi bộ tổ dân phố số 4, thị trấn Đông Hưng cho biết: Tôi và các đồng chí trong Chi ủy gương mẫu đi đầu và phát động cán bộ, đảng viên tích cực học và làm theo Bác từ những việc làm nhỏ nhất, nhất là trong thực hiện 19 điều đảng viên không được làm, tích cực tham gia phòng, chống dịch Covid-19, phát triển kinh tế, bảo vệ môi trường, bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn. Nhờ lời Bác dạy, cán bộ, đảng viên đã đoàn kết, nỗ lực vượt qua khó khăn xây dựng chi bộ nhiều năm liên tục đạt trong sạch, vững mạnh tiêu biểu, góp phần xây dựng thị trấn thành đô thị văn minh. Một trong những điểm nhấn trong học tập và làm theo Bác ở thị trấn Đông

Hưng là ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường của người dân rất tốt, nòng cốt là cán bộ, hội viên phụ nữ. Đồng chí Đặng Thị Quý, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ thị trấn cho biết: Định kỳ 1 - 2 lần/tháng và trước ngày lễ, tết, cán bộ, hội viên phụ nữ cùng nhân dân các khu phố ra quân tổng vệ sinh khu vực công cộng, các đường phố; trồng hoa, cây xanh tại trụ sở thị trấn, trước cửa nhà, hai bên đường; luôn để rác thải sinh hoạt đúng nơi quy định. Bên cạnh việc xây dựng môi trường xanh, sạch, đẹp, Hội Liên hiệp Phụ nữ thị trấn còn thực hành tiết kiệm với các mô hình: tổ tiết kiệm tình nghĩa, nuôi lợn nhua tiết kiệm, hũ gạo tình thương... để hỗ trợ nhau phát triển kinh tế, nuôi con ăn học, xây nhà tình nghĩa và trao gạo hàng tháng, mỗi tháng 10kg/hộ cho phụ nữ khó khăn, qua đó giúp phụ nữ vượt khó vươn lên trong cuộc sống.

Việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ở Đảng bộ thị trấn Đông Hưng đã tạo chuyển biến tích cực trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Năm 2021, dù ảnh hưởng của dịch Covid-19 song kinh tế của thị trấn vẫn tăng trưởng khá; thương mại, dịch vụ chiếm tỷ trọng cao nhất trong cơ cấu kinh tế với 57,1%; công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, xây dựng cơ bản chiếm 42,8%. Các công ty, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, hộ kinh doanh đóng trên địa bàn vẫn thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19 vừa duy trì sản xuất hiệu quả, tạo việc làm cho hàng nghìn lao động. Thu nhập bình quân đầu người đạt trên 70 triệu đồng/năm. Thu ngân sách đạt trên 13 tỷ đồng. Diện mạo đô thị ngày càng đổi mới. Nhiều năm liên, Đảng bộ thị trấn Đông Hưng được công nhận trong sạch, vững mạnh; là đảng bộ tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016 - 2021 của tỉnh.

THU HIỀN

Nâng cao ý thức phòng, chống dịch để đón Tết Nguyên đán an toàn, vui tươi

Liên tiếp những ngày qua số ca mắc Covid-19 tại Việt Nam đều ghi nhận ở mức 5 con số; tại Thái Bình ghi nhận ở mức 3 con số. Diễn biến dịch phức tạp, để giữ vững thành quả phòng, chống dịch trên địa bàn tỉnh, đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần an toàn, vui tươi rất cần sự chung tay góp sức từ mỗi người dân.



Các địa phương tuyên truyền người dân vận động, nhắc nhở con em từ tỉnh ngoài về thực hiện khai báo y tế tại Trạm Y tế xã trước khi về nhà.

Ngày 7/1, anh N.V.T từ quận Gò Vấp (Thành phố Hồ Chí Minh) về Thái Bình. Trước khi lên máy bay, anh đã 2 lần thực hiện xét nghiệm và đều có kết quả âm tính với SARS-CoV-2. Khi về đến xã Thụy Việt (Thái Thụy), anh không về nhà mà đến ngay Trạm Y tế xã để khai báo và thực hiện test nhanh Covid-19. Kết quả xét nghiệm test nhanh của anh dương tính với SARS-CoV-2. Mẫu bệnh phẩm của anh N.V.T tiếp tục được gửi lên Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh xét nghiệm khẳng định dương tính với SARS-CoV-2. Với hành vi mang theo bên mình, ngày sau đó anh được chuyển tới khu cách ly, điều trị Covid-19 của huyện.

Anh N.V.T chia sẻ: Nhà có việc nên tôi đã xác định về sớm để cách ly. Ngay khi đặt chân đến quê, tôi đã chủ động đến Trạm Y tế khai báo và test nhanh lần nữa. Rất may tôi không về nhà trước khi làm xét nghiệm, nếu không hậu quả sẽ khó lường, khiến nhiều người vất vả và ảnh hưởng đến cuộc sống chung của người dân trong xã. Bản thân tôi bị nhiễm thì chỉ khổ mình thôi, song nếu làm lây lan đến nhiều người và ảnh hưởng đến ngày vui của em gái thì tôi sẽ rất áy náy. Sau này khi điều trị khỏi về xã, tôi sẽ tiếp tục xét nghiệm, tự tuân thủ cách ly để bảo đảm an toàn cho mọi người. Từ bản thân mình, tôi thấy việc khai báo và tự nguyện test nhanh tại trạm là việc làm rất cần thiết để bảo vệ chính mình và người thân trước đại dịch.

Y sĩ Đào Thị Anh, Trạm trưởng Trạm Y tế xã Thụy Việt chia sẻ: Từ ngày 1 - 10/1, toàn xã có hơn 230 lượt người từ tỉnh ngoài về, chủ yếu người từ Hà Nội, Hải Phòng... Để kịp thời sàng lọc các trường hợp nguy cơ cao, Trạm bố trí nhân viên trực 24/24 giờ, sẵn sàng tiếp nhận người

dịch, vận động các gia đình có người thân ở xa về chủ động khai báo, test nhanh tại trạm trước khi về nhà; đồng thời tăng cường rà soát, quản lý quy thời các trường hợp nguy cơ.

Hiện nay, một số tỉnh lân cận Thái Bình có số ca mắc cao. Tại Thái Bình, hàng ngày vẫn ghi nhận các ca mắc trong cộng đồng. Do đó, để bảo vệ sức khỏe bản thân, gia đình, cộng đồng, người dân các địa phương đã có ý thức trong việc đeo khẩu trang khi đi ra ngoài, hạn chế tụ tập đông người... Chị Phạm Thị Hoài (huyện Vũ Thư) chia sẻ: Bán hoa quả mùa, đi nhiều nơi, tiếp xúc với nhiều người, bản thân tôi cũng lo lắng nhưng vì miếng cơm, manh áo vẫn phải đi làm. Phòng dịch cho bản thân, tôi thường xuyên đeo khẩu trang, khử khuẩn, cố gắng giữ khoảng cách với mọi người.

Do đẩy mạnh công tác tuyên truyền, thời gian qua, nhất là tháng cao điểm phòng, chống dịch, đa phần người dân khi từ tỉnh ngoài về đã có ý thức, trách nhiệm, song vẫn còn một vài trường hợp chưa chấp hành nghiêm các quy định, gây khó khăn cho lực lượng tuyến đầu. Bên cạnh đó, có lúc, có nơi vẫn tập trung đông người; một số đám cưới, đám tang chưa chấp hành nghiêm quy định phòng, chống dịch. Y sĩ Đào Thị Anh, Trạm trưởng Trạm Y tế xã Thụy Việt chia sẻ thêm: Trận chiến chống dịch có thể còn dài, áp lực lên lực lượng tuyến đầu là rất lớn, chúng tôi mong người dân tiếp tục chung sức đồng lòng, thực hiện nghiêm các biện pháp phòng dịch để giữ vững tình hình an toàn.

Thực hiện tốt "5K", chủ động khai báo, xét nghiệm trước khi về quê, hạn chế về quê khi không có việc cần thiết... là việc mỗi người dân cần làm vì sức khỏe của chính bản thân, gia đình và cộng đồng.

HOÀNG LÃNH